

ประกาศเกียรติคุณ
นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพามอบปริญญา
บริหารธุรกิจคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศักราช 2544

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดสุทัศน์ กรุงเทพมหานคร และได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร-
คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ.2537 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเครือสหพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ๆ อีกหลายตำแหน่ง

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มอบให้ อาทิ รางวัล "พระสิทธิธาดาทองคำ" สำหรับนักธุรกิจดีเด่น สาขาการค้าและการบริหาร จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศเกียรติคุณนักการตลาดดีเด่นแห่งปี 2541 จากนายกรัฐมนตรีนุช ๑ พลน ๑ ชวน หลีกภัย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้ใช้ความสามารถและกลยุทธ์ในการบริหารและดำเนินธุรกิจมากกว่า 50 ปี สามารถชักนำชาวต่างชาติจากประเทศที่มีเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าชั้นนำมาลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย ทำให้คนไทยได้เรียนรู้วิธีการผลิตที่ทันสมัยไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้เทียบเท่าต่างประเทศ นับเป็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก่หน่วยงานราชการ สถาบัน และสมาคมต่าง ๆ อีกมากมาย ในฐานะที่ปรึกษากรรมการ โครงการ หรือผู้สนับสนุนด้านเงินทุน เช่น เป็นผู้ร่วมทุนก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จังหวัดชลบุรี ผู้สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สนับสนุนโครงการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นกรรมการอำนวยการของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

ด้วยเกียรติคุณอันเป็นที่ประจักษ์ชัดดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาบริหารธุรกิจคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
